



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กบค. ๖๒๘๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรียน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๑๔๘ (๒/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการได้สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.) ให้แก่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล)

หัวหน้างานวินัยและนิติการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)

ครั้งที่ 148 (2/2566) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ			
		- ไม่มี -		
2	รับรองรายงานการประชุม	รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 147 (1/2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 และรับรองรายงานการประชุมวาระลับวาระที่ 5.5 พิจารณากลับกรองการขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)	กองบริหารงานบุคคล	รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
3	เรื่องสืบเนื่อง			
		-ไม่มี-		
4	เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
4.1	เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงมาศึกษาภายในประเทศของนักเรียนทุนรัฐบาล กรณีนางสาวหทัยชนก พวงแย้ม	รับทราบ	กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ	รับทราบ
4.2	การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาการแทนอธิการบดี กรณีปฏิบัติหน้าที่เกินหกเดือน	รับทราบ และถือปฏิบัติ	กองบริหารงานบุคคล งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง	รับทราบ และถือปฏิบัติ
4.3	แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย	รับทราบรายชื่อผู้ที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยบรรจุตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.นายภานุมาศ หมอสินธ์ คณะครุศาสตร์ 2. อาจารย์กาญจน์ชนก เอ็มแสง คณะครุศาสตร์ 3. อาจารย์ปริญญช วิไลวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 5. อาจารย์รพีพงศ์ อินตะสีบ คณะวิทยาการจัดการ	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน	รับทราบ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4	เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
4.3	แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราทดแทน เกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ)	6. อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. อาจารย์กฤติมา อินทะกุล คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น		
4.4	แจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย	รับทราบรายชื่อผู้พ้นทดลองการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายธนากร จันทศรีษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 2. นางกัญญาภัทร แจงจันทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	กองบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป	รับทราบ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.1	พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน สนับสนุนการทำวิจัยต่างประเทศประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยต่างประเทศประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประกาศฉบับนี้ ใช้ถึง 30 กันยายน 2566 2. แก้ไขชื่อประกาศ เดิม หลักเกณฑ์ การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยต่างประเทศ เป็น หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ 3. ให้เพิ่มรายละเอียด กรณีผู้ได้รับทุน สนับสนุนทำผลงานวิจัยต่างประเทศ ผู้ได้รับ ทุนต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ที่ ก.พ.อ. รับรองในระดับนานาชาติ 4. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เป้าหมายการ ให้ทุน และคุณสมบัติของผู้รับทุน ให้ชัดเจน และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ และให้ปรับปรุงเพิ่มเติม สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ใน ปีงบประมาณถัดไป	กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.2	พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ กรณีอาจารย์ปทุมเรศวร์ รัตนประดิษฐ์	เห็นชอบให้อาจารย์ปทุมเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ขยายระยะเวลาการศึกษาต่อตามความเห็น ของ สนร.เยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยทุน ส่วนตัว โดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่าง ขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร กำกับดูแล และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเรื่องสวัสดิการต่างๆ หลังจาก ผู้ลาศึกษาต่อกลับจากประเทศเยอรมนี	คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.3	พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ชั่วคราว	คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ชั่วคราว 2. มอบกองบริหารงานบุคคลสำรวจ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุน และยินยอมให้ หักเงินเข้ากองทุน และประสานกับธนาคาร 6 แห่ง เพื่อนำเสนอข้อมูล สิทธิต่างๆ 3. มอบโครงการจัดตั้งกองคลังเปิดบัญชี กองทุน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยใช้กรรมการชุดเดิมของ มรพส.	โครงการจัดตั้งกองคลัง กองบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.4	พิจารณาคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร	เห็นชอบร่างคำสั่งแก้ไขคณะอนุกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนา บุคลากร โดยแก้ไขจากอาจารย์ ดร.อดุลย์ วงศ์ศรีคุณ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ	กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ	เห็นชอบ
5.5	พิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตาม เงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงาน มหาวิทยาลัย	เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะ ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย ดังนี้ <u>สายวิชาการ</u> 1. เห็นชอบผลการประเมินเพื่อ เลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ระยะที่ 1 ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย 1.1 นางสาวณัฐพร ภูระหงษ์ คณะวิทยาการจัดการ	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ ค่าตอบแทน	เห็นชอบ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.5	พิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ)	<p>2. เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมิน จำนวน 5 ราย</p> <p>2.1 นายอรรถพร เลิศอร่ามแสง คณะวิทยาการจัดการ</p> <p>2.2 นางสาวพัชัญชนัน ศิริกิจเสถียร คณะวิทยาการจัดการ</p> <p>2.3 นายนพดล พันธุ์เพ็ชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>2.4 นายวศิน สุขสมบุญวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>2.5 นางสาวเมศิณี ภัทรมูธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p>		
5.6	พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน จำนวน 1 ราย	เห็นชอบให้นางกัญชพร นอบเผือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งคนงาน (ระดับต่ำกว่า ป.ตรี) อัตราค่าจ้างปัจจุบัน 9,800 บาทต่อเดือน เปลี่ยนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับป.ตรี) และปรับค่าจ้างเป็น 16,500 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยใช้อัตราว่างส่วนกลางมหาวิทยาลัย (อัตราและค่าจ้างระดับปริญญาตรี) ทั้งนี้ให้คืนตำแหน่งคนงาน (ระดับต่ำกว่า ป.ตรี) อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 9,560 บาทต่อเดือน ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการต่อไป	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ ค่าตอบแทน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2566	ประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	กองบริหารงานบุคคล	รับทราบ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
6	เรื่องอื่นๆ			
6.2	การจัดตั้งกองทุนสำหรับบุคลากรประเภท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ	มอบกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดตั้ง กองทุนสำหรับบุคลากรประเภท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ “ร่าง” ข้อกฎหมายการจัดตั้งกองทุน โดยให้อ้างอิง จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และปรับ คุณสมบัติใหม่ให้ชัดเจน	กองบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



(นายสาริศ เสาร์อินทร์)

ผู้บันทึกสรุปมติที่ประชุม



(นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล)

ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล)

ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม